



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 **ภาวะธุรกิจโดยรวมของภาคได้ปรับตัวดีขึ้น** โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทั้งยางพาราแปรรูป ถูมมือยาง ไม้ยางแปรรูป และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงตามปริมาณวัตถุดิบที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สำหรับธุรกิจการค้า ภาพรวมลดลงเล็กน้อยตามการลดลงของยอดขายสินค้าคงทนและวัสดุก่อสร้าง ขณะเดียวกันการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อย เพราะรายได้ภาคเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญจะปรับตัวดีขึ้นบ้างแล้วก็ตาม ในขณะที่ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมยังขยายตัวได้ในทุกพื้นที่ ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน แม้จะแผ่วลงบ้างในช่วงปลายไตรมาส โดยส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากการเปิดเที่ยวบินตรงมายังเกาะสมุย

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าภาวะธุรกิจของภาคได้โดยรวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวทั้งในภาคการผลิตและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แนวโน้มการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญทั้งถูมมือยาง น้ำมันปาล์ม อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารทะเลกระป๋อง คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการซื้อจากตลาดต่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง ขณะที่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบที่ออกสู่ตลาดมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ส่วนภาคการค้าปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่ยังดี ทำให้รายได้เกษตรกรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามในภาคอสังหาริมทรัพย์ ยังคงซบเซาจากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่าง ๆ ในภาคใต้ จำนวน 37 ราย ประกอบด้วย ภาคการเกษตร 1 ราย ภาคการผลิต 13 ราย ภาคท่องเที่ยวและการ 10 ราย ภาคการค้า 6 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 6 ราย และหอการค้า 1 ราย

### ภาคเกษตร

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 **โดยรวมผลผลิตทางการเกษตรปรับตัวดีขึ้น** โดยผลผลิตยางเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย ขณะเดียวกันราคาตลาดที่ปรับสูงขึ้นจูงใจให้แรงงานกลับมากกรีดยาง เนื่องจากผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อผลผลิต ส่งผลให้ราคาขายแผ่นดิบปรับสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้นจากการเพาะเลี้ยงปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแบบใหม่ โดยลดพื้นที่เลี้ยงและเพิ่มพื้นที่ในการบำบัดของเสียแทน ช่วยคลี่คลายปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งได้

สำหรับ**ไม้ผลและปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตลดลงจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น

แนวโน้มน้ำมันไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลผลิตปาล์มน้ำมันคาดว่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจากปัญหาภัยแล้งที่คลี่คลาย และอัตราการให้น้ำมันมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังเริ่มเข้าฤดูฝน ในด้านผลผลิตประมงทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะผลผลิตกุ้งชาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเพาะเลี้ยงแบบใหม่ที่แก้ไขปัญหาโรคตายด่วนได้

### ภาคอุตสาหกรรม

**ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้น**เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขณะที่การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบตั้งตัวจากปัญหาภัยแล้ง **แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง** ตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศและปริมาณวัตถุดิบ มีเพียงการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปที่อาจได้รับผลกระทบจากตลาดจีนชะลอซื้อ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงในช่วงก่อนหน้านี้

**อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้น ตามปริมาณวัตถุดิบที่เข้าสู่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาวัตถุดิบน้ำยางสดที่สูงกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้แรงงานที่เปลี่ยนอาชีพในช่วงราคายางตกต่ำ กลับมากรีดยาง ประกอบกับปัญหาภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายในช่วงปลายไตรมาส ส่วนราคาสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายขายราคาสูงในตลาดล่วงหน้าและมีสัญญาต้องส่งมอบ จึงต้องแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบ ทำให้ราคาวัตถุดิบยางในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม แม้จะส่งผลดีต่อเกษตรกร แต่ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถส่งออกเองได้ ต้องปรับตัวโดยการขายในประเทศให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังปรับตัวโดยการผลิตสินค้าให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรืออุตสาหกรรมปลายทาง

แนวโน้มน้ำมันไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและการส่งออกจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในด้านราคายังคงคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมัน

**อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักจีนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถปรับราคาไม้ยางพาราได้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ผลิตบางรายไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของตลาด เนื่องจากขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ โดยเฉพาะช่างเลื่อยไม้

แนวโน้มน้ำมันไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าการผลิตและส่งออกทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในไตรมาสนี้ อาจส่งผลให้จีนชะลอซื้อในไตรมาสนี้

**อุตสาหกรรมถลุงมือยาง** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกถลุงมือยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการจากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาขายปรับลดลงเล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบน้ำยางขึ้น ทำให้ภาพรวมรายได้ทรงตัว

แนวโน้มน้ำมันไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงมีอุปสงค์จากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

**อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสอัตราการให้น้ำมันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากเข้าสู่ฤดูฝน

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10-15 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งจะช่วยชดเชยผลประกอบการที่ลดลงในครึ่งปีแรก

**อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะ กุ้ง จากวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตของคู่แข่งที่มีไม่เพียงพอ จากปัญหาโรคระบาด นอกจากนี้คำสั่งซื้อจากตลาดญี่ปุ่นและจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพกุ้งของไทยที่ดีกว่าคู่แข่ง

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี ทั้งตลาดสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น และจีน

**อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง** ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเพิ่มผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ ข้าวกระป๋อง และน้ำพริก เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการผลิตอาหารทะเลกระป๋องเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกจะยังคงเติบโตต่อเนื่องตามความต้องการซื้อจากต่างประเทศ

## **ธุรกิจการท่องเที่ยว**

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวในทุกพื้นที่ แม้จะแผ่วลงไปบ้างในช่วงปลายไตรมาส โดยธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมที่เป็นช่วงปิดเทอมของจีนและนักท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งหนีปัญหาสภาพอากาศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการต่อรองราคาห้องพักของกรุ๊ปทัวร์จีนที่มากขึ้น และการใช้จ่ายของทัวร์จีนที่อยู่ในวงจำกัด ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้รับประโยชน์น้อย และชะลอการขยายการลงทุน

ส่วนการท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย แม้จะมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นจากการเปิดเที่ยวบินตรงจากจีนไปเกาะสมุยเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยชดเชยนักท่องเที่ยวยุโรปที่ลดลงจากปัญหาค่าเงินผันผวนและเหตุระเบิดในยุโรปได้ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในเกาะสมุย ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง สะท้อนจากการจองห้องพักในกลุ่มโรงแรมที่มีราคาค่อนข้างสูง ขณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ในฝั่งอ่าวไทย อาทิ นครศรีธรรมราช มีรายได้เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของนักท่องเที่ยวไทย

สำหรับภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) ในพื้นที่หาดใหญ่ มีรายได้จากค่าห้องพักลดลงไปบ้าง เนื่องจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียบางส่วนเข้าพักในพื้นที่และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 คาดว่าภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวภาคใต้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ตามจำนวนเที่ยวบินตรงจากจีนที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดใน 7 จังหวัด ไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักล่วงหน้าในช่วงปลายปี ทำให้คาดว่าในภาพรวมจะไม่ส่งผล

กระทบต่อการท่องเที่ยวมากนัก เนื่องจากการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่เดินทางด้วยตนเองและกลุ่มที่เดินทางเป็นครอบครัวเข้ามามากขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายสู่ธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นตามไปด้วย สำหรับภาคใต้ตอนล่าง แนวโน้มรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากจำนวนห้องพักที่สามารถให้บริการได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งโรงแรมเปิดใหม่และโรงแรมเดิมที่มีการปรับปรุงห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว

## **ธุรกิจการค้า**

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 **ในภาพรวมภาวะธุรกิจการค้าลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน** โดยยอดขายสินค้าคงทนประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลง แม้ว่าราคายางพาราจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยยอดขายของรถยนต์ที่ต่อหลักส่วนใหญ่ลดลงน้อยกว่าที่ทรง นอกจากนั้นผู้ประกอบการเผชิญภาวะแข่งขันที่สูงขึ้น จากจำนวนตัวแทนจำหน่ายที่มีมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องศึกษาตลาดเชิงลึกมากขึ้น รวมทั้งสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่**สินค้าอุปโภคบริโภค ยอดขายลดลงเล็กน้อย** เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดหลายจังหวัดของภาคใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม ทำให้ลูกค้ากลุ่ม 3 จังหวัดชายแดน ละอกรเข้ามาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังพึ่งพารายได้จากภาคเกษตรแม้ว่าราคายางพาราจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือน สำหรับ**ยอดขายวัสดุก่อสร้างยังคงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์** และเริ่มพบว่าลูกค้ากลุ่มชายส่งเริ่มชำระหนี้ล่าช้า

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 **คาดว่ายอดขายของธุรกิจการค้าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน** โดยมีปัจจัยบวกสำคัญ ได้แก่ ราคายางพาราที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และการเร่งทำการส่งเสริมการขายที่มากขึ้นในช่วงปลายปี

## **อสังหาริมทรัพย์**

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 **ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยรวมยังคงชะลอตัวทั้งแนวราบและแนวสูง** ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว รวมทั้งธนาคารที่ยังคงเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าลดลง จึงทำให้มีการแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการและการต่อรองราคาของลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ยังมีความต้องการซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อทำเป็นธุรกิจร้านค้าและเป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้โครงการบ้านประชารัฐและมาตรการบ้านหลังแรก ไม่ได้ช่วยกระตุ้นยอดขายเท่าที่ควร เนื่องจากความไม่เชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า และกลุ่มลูกค้าที่กำลังซื้อคงยังระมัดระวังการใช้จ่าย

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 **ยังชะลอตัว จากกำลังซื้อที่ยังอ่อนแอ** อย่างไรก็ตาม คาดว่าปี 2560 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากยังมีโครงการภาครัฐต่อเนื่อง เช่น รถไฟรางเบา การขยายสนามบิน รวมทั้งการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น และคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 ปี โดยที่อยู่อาศัยที่ตลาดยังมีความต้องการ ได้แก่ บ้านแนวราบราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท และอาคารชุดสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ

## การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 การลงทุนภาคเอกชนยังคงเปราะบาง โดยเห็นการลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีปัญหาท้องพักเกิน อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว และโรงแรมในเครือจากส่วนกลาง ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน อาทิ การเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเก่า ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องมาจากได้รับแรงจูงใจด้านภาษี ขณะเดียวกันสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ อาทิ ช่างเลื่อยไม้ ทำให้โรงงานแปรรูปไม้ยาง ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงานคน

ส่วนการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม ที่มีความต้องการซื้อลดลงและมีสต็อกในตลาดอีกจำนวนหนึ่ง ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบยังพอไปได้ในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ซึ่งผู้ประกอบการจะสร้างตามคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ ยังไม่เห็นแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือเปิดตัวโครงการใหม่

แนวโน้มไตรมาสที่ 4 ปี 2559 การลงทุนยังชะลอตัว แม้ในภาคการค้า จะเห็นผู้ประกอบการค้าปลีกคำสั่งรายใหญ่จากส่วนกลาง เตรียมลงทุนในจังหวัดหลัก โดยมีการซื้อที่ดินเตรียมไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะรอดูสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

## แรงงาน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ภาวะโดยรวมผู้ประกอบการไม่มีการปรับลดแรงงาน และยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ฝีมือหรือทักษะ ทั้งในภาคการผลิตและการท่องเที่ยว เช่น ในกลุ่มไม้ยางแปรรูปจะขาดแคลนแรงงานช่างเลื่อยไม้ ธุรกิจโรงแรมยังขาดแคลนแรงงานที่ใช้ทักษะภาษาจีน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิต ขณะที่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีปัญหาแรงงานล้น เนื่องจากวัตถุดิบที่เข้ามาเข้าโรงงานขาดแคลนทำให้ต้องลดกำลังการผลิต

แนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2559 แนวโน้มการจ้างงานทรงตัว และปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในบางธุรกิจเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมถุงมือยาง และโรงแรม

## ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 **ต้นทุนการดำเนินงาน (ไม่รวมวัตถุดิบ)** โดยรวมเพิ่มขึ้นบ้าง จากต้นทุนค่าแรงงานและค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างแรงงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขาดแรงงานที่มีทักษะ ทำให้ต้องจ่ายค่าแรงสูงจูงใจ รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทนทางอ้อมและสวัสดิการ นอกจากนี้ ในภาคการผลิตอุตสาหกรรม **ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ยังปรับเพิ่มตามต้นทุนวัตถุดิบ** อีกด้วย ได้แก่ ไม้ยาง ปาล์มน้ำมัน และอาหารทะเล มีเพียงวัตถุดิบยางและน้ำยางข้น ที่เห็นแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส

แนวโน้มการปรับราคา สามารถทำได้บ้างตามราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่ม แต่หากมีการแข่งขันสูง จะปรับราคาได้เพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะค่าห้องพักโรงแรม ที่แม้จะมีการปรับปรุงห้องพักและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น แต่ปรับราคาเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย

ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ต้นทุนการดำเนินงานของภาคธุรกิจสภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ มีความกังวลเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ เพราะจะทำให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาบ้านขึ้นได้

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้  
ตุลาคม 2559